



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุวิทยงญา กลางณรงค์ โทร ๑๑๒, ๑๑๓
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๓๓ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรียน ประธาน กสท.

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ดิฉันได้ลงมติและได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณา วาระ ๔.๑๕ เรื่อง พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ดิฉันจึงขอเปิดเผยมติ และความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ดังนี้

“ดิฉันมีข้อสังเกตว่า การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีมาตรฐานการดำเนินงานที่มีความใกล้เคียงกันของผู้ประกอบการ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการด้านผังรายการ และเนื้อหารายการ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการค้ากับดูแลกันเอง ต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Free to Air)

ทั้งนี้ หลังจากให้ผู้ประกอบการนำแนวทางฯ ไปปฏิบัติแล้ว ดิฉันเห็นว่าต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุง ทบทวนแนวทางฯ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งต้องมีช่องทางหรือกลไกให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางด้วย

นอกจากนี้ขอให้สำนักงาน กสทช. ทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย เรื่องการปรับเปลี่ยนตารางแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ในหน้า ๘ โดยเฉพาะในระดับความเหมาะสม “ด.” จากพฤติกรรมและความรุนแรงระดับ ๑ ภาษาระดับ ๐ เรื่องทางเพศระดับ ๐ เป็น พฤติกรรมและความรุนแรงระดับ ๐ ภาษาระดับ ๑ เรื่องทางเพศระดับ ๐ และ “น.๑๓” จากพฤติกรรมและความรุนแรงระดับ ๒ ภาษาระดับ ๑ เรื่องทางเพศระดับ ๑ เป็น พฤติกรรมและความรุนแรงระดับ ๒ ภาษาระดับ ๒ เรื่องทางเพศระดับ ๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากคู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการใช้อ้างอิงในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน”

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้นำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท.
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.